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คุณอํานวย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข 
 

คุณประสาน    นายสุนทร  เหรียญจ้ือ 
 

คุณกิจ    นายวฒันา  วัชรเสรีกุล 
    นายเกษมชัย  บุญเพ็ง 
    นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล 
    นายธรีวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ 
    นางศรีสุดา  อินทมาศ 
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แบบบันทึกการเลา่เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ มีระบบกลไกในการบํารุงศลิปวัฒนธรรม (สกอ.๖.๑) 

วันพฤหสับดีที ่๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมบวัม่วง ชั้น ๔ 
อาคารสาํนักงานอธิการบดี 

ผู้เล่า รายละเอียดเร่ือง สรุปความรู้ที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ปยิะธดิา 
สีหะวัฒนกุล 
คณะเทคโนโลยี   
คหกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        องค์ประกอบที่ ๖ มีหน่ึงตัวบ่งช้ีคือ ๖.๑ มีระบบกลไก ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย ๖ ระดับมีคณะที่ ดําเนินการได้เป็น
แบบอย่างที่ ดี ไ ด้แ ก่  ๑ .  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  ๒ .คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๓.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน  ๔.คณะบริหารธุรกิจ ๕.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๖.คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ๗.คณะศิลปศาสตร์ 
 
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เป็นคณะแรกท่ีมาถ่ายทอด
ความรู้ ซึ่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จะมาถ่ายทอดความรู้ใน
ส่วนของงานศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะนําเสนอในส่วนของโครงการต่างๆที่
เผยแพร่สู่ชุมชนและโครงการสนองพระราชดําริฯ ในโครงการอนุรักษ์
พัน ธุกรรมพืชฯโครงการในส่วนของศิลปวัฒนธรรมน้ัน  คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมในองค์กร เป็นวิถี
ชีวิตประจําวันอยู่แล้ว ก็ด้วยเหตุที่ว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มี
ส่วนเก่ียวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมทางด้านคหกรรมศาสตร์ ซึ่งว่าด้วย
ปัจจัย ๔  ก็คือ ผ้า อาหาร และก็งานประดิษฐ์ตลอดจนถึงอาหาร
บางอย่างที่เป็นยารักษาโรคด้วยในส่วนน้ีเป็นส่วนของวัฒนธรรม ซึ่ง
คณะทํามาตลอด โดยโครงการในหน่ึงปีการศึกษาจะมีประมาณ ๔ 
โครงการ โครงการหลักๆ คือ โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ
เฉพาะทางเชิงวัฒนธรรมไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะจัดให้นักศึกษาช้ัน
ปีที่ ๓ ซึ่งเข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐๐ คนในส่วนตรงนี้เป็นโครงการ
สืบเน่ืองเป็นโครงการที่ทํามาต้ังแต่ ผอ.เจทญา กิจเกิดแสง ดําเนินการ
มา เมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แล้วก็เป็น
โครงการที่ได้ผลกับนักศึกษาจริงๆ เพราะว่ามีการฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วก็ปฏิบัติการจริง โดยใช้วิทยากรจาก
ต่างประเทศ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการน้ี ๘๙ % 
เชิงคุณภาพจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะเกินนิดหน่อยก็คือเรา
ต้ังเป้าหมายไว้ที่ ๑๐๐  % ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเพ่ิมขึ้นใน
ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นสองระยะ ระยะแรกคือเรียนรู้ก่อน ระยะที่
สอง แลกเปลี่ยนกัน มานําเสนอ มาพรี เซ็น ตลอดจนถึงบรรลุ
วัตถุประสงค์ ๑๐๐  % เชิงเวลาแล้วเสร็จเราจะไม่ใช้เวลาในช่ัวโมงการ
เรียนการสอนเลย กิจกรรมของศิลปวัฒนธรรมจะทําเมื่อปิดภาค
การศึกษาเมื่อนักศึกษาสอบปลายภาคเสร็จทุกโครงการจะปฏิบัติอยู่
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ แล้วก็ไม่กระทบทั้งการเรียนการสอนไม่กระทบ
ทั้งเวลาตลอดจนถึงเงิน เ งินเชิงรายได้หรือเชิงต้นทุนก็ใช้อยู่ใน

 
 
 
 
 
 
 
๑ .  ก า ร ทํ า ใ ห้ ง า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม เ ป็ น
วัฒนธรรมขององค์กรได้ 
จะทํ า ให้ ง านทํ า นุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต
ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ประจําวัน และจะทําให้
การดําเนินงานต่อเน่ืองไม่
เ ป็นการ เพิ่ มภาระงาน 
เ พ ร า ะ อ ยู่ ใ น วิ ถี ชิ วิ ต
ประจําวันในปัจจัย ๔ อยู่
แล้ว 
 
๒. การจัดกิจกรรมที่ทําให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ฝึก
ก า ร ป ฏิ บั ติ ทั ก ษ ะ ด้ ว ย
ตัวเองจะทําให้นักศึกษามี
ความสนใจในการเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
๓ .  การจัดกิจกรรมทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
นอกเหนือจากเวลาเรียน
ปกติทําใ ห้ไม่กระทบต่อ
เวลาเรียนของนักศึกษา 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ชมพนูุช 
เขื่อนพิภพ 
 

 

งบประมาณ ในวงเงินแล้วก็ยังเหลือจ่ายอีก  โครงการต่อไป คือค่าย
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาในปีที่ผ่านมาเราไปศึกษาที่
ท้องถิ่นพิพิธพันธ์วัฒนธรรมภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งคณะได้
จัดสร้างเป็นมาตรฐานให้สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ซึ่งเข้ามาอยู่ในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ของไทย
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักศึกษาทุกสาขาวิชา ประมาณ ๑๕๐ คน 
ความพึงพอใจอยู่ที่ ๘๖%  ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านแต่ละสาขา
ในการทําโครงการแต่ละโครงการต้องเรียนท่านไว้ก่อนว่าเราจะต้องมี
การวางแผนการดําเนินงาน เรียกประชุมคณะกรรมการทํางานและ
คณะกรรมการทํางานน้ันไม่ได้มาจากงานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายเดียวมา
จากทุกสาขาวิชาที่เป็นตัวแทน ซึ่งจะมาประชุมร่วมกัน วางแผนร่วมกัน 
หาข้อดี ข้อเสีย ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงในส่วน เชิงคุณภาพความพึง
พอใจอยู่ที่ ๘๖%ซึ่งต้ังเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ ๘๒ % ก็คือเต็ม โครงการ
บรรลุ ๑๐๐% ในเชิงเวลาปฏิบัติแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด และ
ค่าใช้จ่ายก็อยู่ในงบประมาณที่กําหนด ในส่วนตรงน้ีเมื่อนักศึกษาได้
ศึกษาดูงานแล้วได้นําแนวคิดหรือข้อคิดต่างๆเก่ียวกับพืชท้องถิ่นซึ่ง
นํามาเป็นผลิตภัณฑ์ทําอาหาร หรือนํามาประดิษฐ์จํานวน ๔ ผลิตภัณฑ์
ด้วยกันนอกจากโครงการงบประมาณแผ่นดินแล้วยังมีกิจกรรมและ
โครงการต่างๆคือ ศิลปะงานดอกไม้ไทย ศิลปะการจัดพานต่างๆ 
เพราะฉะน้ันมันจะเป็นผลที่สืบเน่ืองให้เด็กได้มีการพัฒนาฝีมือซึ่งรางวัล
ที่ได้ในงานศิลปวัฒนธรรมก็คือการชนะเลิศการประกวดกระทงลอย 
โคมแขนต่างๆ ซึ่งจัด ณ พุทธมลฑล เป็นรางวัลพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
        ในส่วนของผลิตภัณฑ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกสาขาวิชาในคณะก็จะเ ร่ิมมาที่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และโภชนาการอาหารสาขาน้ีจะมีผลงานด้วยกัน ๖ 
ช้ินงาน เป็นนักศึกษาระดับช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ ช้ินงานแรกเป็น
ช้ินงานผลิตภัณฑ์นมหวาน ตัวน้ีเป็นภาษาอิตาเลียน แปลว่าพุกเก็ดครีม 
คือผลิตภัณฑ์ที่ใส่พุตด้ิง ครีมนม      มีวิธีการโดยการเคี่ยวนมให้มี
ลักษณะเป็นครีมแล้วทําให้เกิดการเซ็ตตัวขึ้น เวลารับประทานสามารถ
รับประทานคู่กับ ช็อกโกเเล็ต ผลไม้  หรือจะดัดแปลงใส่ในวายแดงก็ได้ 
ตัวที่สองจะเป็นไอศกรีมจากรําข้าวซึ่งเป็นส่วนของเน้ือเย่ือหุ้มเมล็ดข้าว
ส่วนตัวสุดท้ายเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ
อาหารตัวน้ีเป็นผลิตภัณฑ์แยมกระท้อนโดยใช้ผลกระท้อนพันธ์ปุยฝ้าย 
ซึ่งจะมีสารอาหารสูงนักศึกษาได้นํามาเป็นผลิตภัณฑ์แยมแล้วก็ได้
ผลิตภัณฑ์แย้มที่พร้อมต่อการไปทําเป็นสินค้า  โอท็อป โดยจะมีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและก็สวยงามโดยการใส่ลวดลายผลไม้
ไทยลงไป ซึ่งผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทํา
ได้ถึง ๖ ระดับ 
 

๔. การผลักดันให้นักศึกษา
ได้ร่วมประกวดผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการ
ส่งเสริมฝีมือของนักศึกษา
และเป็นการส่งเสริมให้งาน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม เ ป็ น ที่
ยอมรับในระดับชาติ และ
ถือ เ ป็นส่ วนห น่ึง ในการ
สร้างมาตรฐานผลงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
เป็นผลให้ได้รับการยอมรับ
ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในระดับนานาชาติ 
๕. การบูรณาการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้เข้ากับการเรียนการสอน 
ผลิตผลงานที่เป็นฝีมือของ
นักศึกษา จะได้ผลงานท่ี
คณะได้บูรณการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
พันธ์กิจอ่ืนในด้านการเรียน
การสอน 
 
๖ .  ก า ร จั ด ทํ า รู ป เ ล่ ม
รายงานที่สมบูรณ์จะทําให้
สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การตรวจประเมินได้เป็น
อย่างดีและครบถ้วน 
 
 



อาจารย์เกษมชัย  
บุญเพ็ง 
คณะครศุาสตร์ 
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ขนิฐฐา   
ดีสุบิน 
 

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในเรื่องของงานศิลปวัฒนธรรมทาง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะมีกิจกรรมอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งก็เป็น
ส่วนที่ทางคณะฯ ดําเนินการเองเป็นโครงการของวัฒนธรรมสัญจร ในปี
ที่ผ่านมาได้ดําเนินการ ๒ โครงการ ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯเร่ือง
การปลูกป่าบ้าง เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้าง ของส่วนกลางเป็น
ส่วนใหญ่ คนที่ดําเนินการเป็นส่วนใหญ่ก็คือ อาจารย์ขนิษฐา  ซึ่ง
รับผิดชอบส่วนงานตรงน้ีเป็นส่วนใหญ่ 

คณะทําไม่ได้ครบทุกระดับเน่ืองจากว่าไม่ใช่สายตรงในเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรม จะเป็นลักษณะเป็นครูช่าง แต่ก็จะพยายามรักษา
วัฒนธรรมไทยไว้ให้ได้มากที่สุด อย่างเร่ืองของระดับนานาชาติก็คงจะ
ไปไม่ถึง แต่ก็ได้มีอาจารย์ชัยธวัช ที่เป็นคณะกรรมการในระดับสภา
วัฒนธรรม  ในส่ วนของคณะค รุศาสต ร์รับผิ ดชอบ  โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมก็จริงแต่ตัวเองไม่ได้เป็นคนเขียนโครงการ เพราะว่าจะ
เป็นอาจารย์หรือว่าท่านเก่าๆเราก็พยายามช่วยกันสืบสานให้โครงการ
มันเสร็จสมบูรณ์ไปก็มีการปรับโครงการ จากเดิมที่โครงการบางอย่าง
อ า จ จ ะ ไ ม่ ค่ อ ย ต ร ง นั ก ใ นบ า ง ส่ ว น ก็ ไ ด้ ป รั บ ใ ห้ ม า เ ป็ นท า ง  
ด้านวัฒนธรรมมากที่สุด  
        ผลงานที่ผ่านมาก็มีร่วมกับมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ คณะจัดเองก็
มีวัฒนธรรมสัญจรได้ไปร่วมกับข้างนอก ประสานงานในการเข้าเย่ียม
ชมสถานท่ีต่างๆ เราได้ทั้งในเร่ืองของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ เรา
พยายามจัดให้ได้ ทั้ง ๓ อย่าง ที่ทําอยู่ในส่วนของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในส่วนของศิลปวัฒนธรรมของคณะที่ต้องดูแลอยู่ด้วย ได้
เริ่มงานอนุรักษ์มาต้ังแต่ ปี ๒๕๔๘ ก็ได้มีร่วมงานกันในหลายๆส่วน มี
ทั้งเทคโนโลยีคหกรรม  วิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ไปร่วมกัน ส่วนคณะอ่ืนๆ
เช่นคณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ก็
ไปร่วมบ้าง ในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากการที่เข้า
ประชุมกับทาง อพ.สธ. หลายๆคร้ังจะเห็นว่ามหาวิทยาลัย ทุกคณะได้
ทําเยอะมาก แต่ว่าเรื่องของการรายงานยังรายงานกันไม่ถูก แล้วก็ไม่ได้
นํารายงานให้ท่านทราบ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนของครุศาสตร ์ 
ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะคณะเป็นครูช่างวัฒนธรรมต่างๆก็ต้อง
ดูแลด้วย ตอนน้ีก็พยายามดูแลนักศึกษาทั้งในเรื่องการแต่งกายและ
อ่ืนๆ 

๗ .  ก า ร พ ย า ย า ม จั ด
กิจกรรมรักษาทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแม้คณะฯ
จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ส า ย ต ร ง ท า ง
วัฒนธรรมก็สามารถทําได้ 
โ ด ย ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
งานศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. การรวบรวมผลงานและ
ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํา เ นินงานในโครงการ 
อพ.สธ. ให้รวบรวมส่วนที่
เก่ียวข้องในส่วนที่ 

อาจารย์ธีรวัจน์  
อุดมสินเจริญกิจ 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวนชนไม่
สามารถขึ้นไปถึงระดับ ๖ ได้เพราะติดอยู่ในระดับ        ที่ ๔ ไม่
สามารถถึงระดับนานาชาติได้แต่จะพยายามผลักดันให้ถึงระดับประเทศ
ได้ ล่าสุดนักศึกษาได้รับรางวัลการถ่ายภาพจากการประกวดนานาชาติ
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ซึ่งส่วนหน่ึงก็ดัดแปลงมาจากโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ดูที่วิชาที่นักศึกษาสนใจกับทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้
มันสอดคล้องกันพยายามบูรณาการให้เข้ากันจะไม่ซ้ํากับที่มหาวิทยาลัย
ทําด้วยเพราะว่าถ้าซ้ํานักศึกษาก็เกิดความเบ่ือหน่ายไม่อยากร่วม ส่วน

๙. ความเอาใจใส่ดูแลและ
การควบคุมการทํากิจกรรม
ของนักศึกษาโดยอาจารย์
ในคณะฯมีส่วนสําคัญอย่าง
มากท่ีจะผลักดันให้เกิดผล
ง า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 



หน่ึงที่ได้คะแนนดีก็เป็นเพราะคณะมีนักศึกษาไม่มากนักสามารถ
ควบคุมได้และพยายามให้นักศึกษาเข้าโครงการทุกโครงการที่ทางคณะ
มีโดยมีการบังคับประธานชมรมของคณะเองให้ส่งตัวแทนมาเพ่ือเขาจะ
นําผลท่ีได้จากศิลปวัฒนธรรมหรือการเรียนรู้ที่ได้ไปผลักดันในทํา
กิจกรรมในชมรมให้เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมแทรกไปด้วย 
 

๑๐. การเลือกกิจกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
นักศึกษาสนใจนํามาบูรณา
การ ให้ เ ข้ า กับ กิจกรรม
นักศึกษาจะได้รับความ
สนใจในการร่วมกิจกรรม
จากนักศึกษา 
 

 
อาจารย์ศรีสุดา 
อินทมาศ 
คณะบริหารธุรกิจ 

 
คณะบริหารธุรกิจ  ระดับคะแนนที่ได้ คือ ๓ คะแนนเต็ม  แต่ 

เกณฑ์ มี ๖ ระดับ ทําได้ ๔ ระดับ ในเรื่องของแผนโครงการมีครบทุก
โครงการ ในเรื่องของการบูรณการของการเรียนการสอนกับการบริการ
ชุมชน จะมีโครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โครงการได้จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ได้นํานักศึกษากับชาวชุมชนนางเลิ้งไป
ร่วมโครงการที่จังหวัดนครนายกไปเรียนรู้เรื่องชุมชนกับเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ทางประธานชุมชนนางเลิ้งต้องการเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งทางชุมชนอยากเรียนเรื่องการทํานํ้าปุ๋ยหมักชีวภาพ เลยทํา
โครงการข้ึนมาเพ่ือเขาจะได้นําไปใช้ในชุมชนได้ด้วยและนักศึกษาก็
สามารถนําไปใช้กับที่บ้านได้ด้วย ก็เลยไปที่จังหวัดนครนายกเขาก็สอน
เรื่องการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกผัก การใช้ชีวิตตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  โครงการน้ีทางชุมชนนางเลิ้งได้นํากลับไปพัฒนาในชุมชน
ต่อ ส่วนนักศึกษาก็ได้สอบถามซึ่งตัวนักศึกษาเองก็ได้นําความรู้กลับไป
ทําผู้เข้ามาตรวจก็บอกว่าเป็นโครงการที่ดีแต่มีข้อแนะนํามาว่าในการทํา
อะไรทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานให้มันชัดเจน 
 

 
๑๑. การเลือกทํากิจกรรม
ที่ ไ ม่ ซ้ํ า กั บ ข อ ง ก อ ง
ศิลปวัฒนธรรมจะทําให้ได้
ทํากิจกรรมหลากหลาย 
๑๒ .  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ร่วมกับชุมชนจะได้ในเร่ือง
ของการบริการวิชาการกับ
ชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์ทั้ง
กับชุมชนและนักศึกษา 
 
๑๓. ในการจัดกิจกรรมต้อง
เ ก็ บ ห ลั ก ฐ า น ก า ร จั ด
กิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอน 
เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจ
ประเมิน 

อาจารย์วัฒนา 
วัชรเสรีกุล 
คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน 

        คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  การดําเนินการก็
คล้ายๆกับของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และก็คณะอ่ืนๆที่ได้
เสนอมา ในส่วนคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ันจะเน้น
เป็นสองลักษณะคือเราจะเน้นเป็นผ้าทอสิ่งทอที่เป็นผ้าไทยประเด็นที่
หน่ึง อีกประเด็นหน่ึงก็คือ คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราจะแยก แต่ว่ามันจะ
อยู่ในงบประมาณ และอีกส่วนหน่ึงที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณน้ันคือ
กิจกรรมเก่ียวกับสโมสรนักศึกษาที่ทําในเรื่องของวัฒนธรรม อย่างเช่น
วันปีใหม่ สงกรานต์ วันไหว้ครูจะโยงไปในเรื่องของสโมสรนักศึกษาซึ่ง
ใช้งบประมาณของสโมสรนักศึกษาดําเนินการในส่วนของคณะที่ทําไว้ก็
ได้  ๔ ระดับ ระดับ ๖ ก็ยังไม่ได้ดําเนินการ สรุปแล้วของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นก็ทําไปทั้งหมดอยู่ ๔ ระดับ ใน
ส่วนของหลักฐานต่างๆท่ีเราดําเนินการก็มีครบ โครงการต่างๆท่ีเราได้
นําเสนอตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทั้ง ๔ ข้อ วิธีการดําเนินการก็
เหมือนกัน 

๑๔. การเช่ือมโยงงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
งานสโมสรนักศึกษาจะทํา
ใ ห้ นั กศึ กษา ไ ด้ เ ข้ า ร่ วม
กิ จ ก ร ร ม  ตลอด จน ไ ด้
งบประมาณจากสโมสร
นักศึกษามาจัดกิจกรรม
ด้วยเป็นการบูรณาการงาน
ศิ ลป วัฒนธร รม เ ข้ า กั บ
กิจกรรมนักศึกษาได้เป็น
อย่างดี 
 



อาจารยสุกัญญา 
เจียมวิเศษ 
คณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์วัชรพงษ์ 
สูงปานเขา 
 
 

        คณะศิลปศาสตร์  ด้านของศิลปศาสตร์มีโครงการท่ีทําไปแล้ว 
ได้รับคะแนน ๓ คะแนน จะมี ๖ โครงการ ที่เด่นๆก็คือโครงการวัน
สุนทรภู่ จะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกคณะ และงานของการสืบ
สานวันภาษาไทยนักศึกษาก็ร่วมทุกคณะ คณะที่ร่วมเป็นประจําก็คือ
คณะบริหารธุรกิจในเรื่องของการอนุรักษ์ละครชาตรี วันอาภากรก็ได้มี
การจัดงานร่วมกันเสมอได้รับความสนใจมากมีนักศึกษาเข้าร่วมงานของ
เราพิเศษตรงที่ว่านักศึกษาของเราให้ความสนใจแล้วก็ติดตามตลอดว่า
จะมาร่วมงานตอนไหน เช่นวันอาภากร วันลอยกระทง นักศึกษาจีนก็
เข้าร่วมทุกปีในด้านอ่ืนๆของละครชาตรีเราติดต่อกับชุมชนนางเลิ้งก็ให้
ความสนใจในเร่ืองของชุมชนข้างนอก แล้วก็มีการจัดให้นักศึกษาจีนได้
ลองรําไทยบ้าง ก็ได้เป็นการเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และอีก
อย่างหน่ึงก็มีการจัดนิทรรศการข้างนอกที่เก่ียวกับวันสุนทรภู่นักศึกษา
จีนก็ได้เข้าร่วมนักศึกษาไทยเองก็ร่วมด้วยเหมือนกัน 
        
       การเผยแพร่ศิลปะการแสดงเป็นโครงการนําร่องของคณะศิลป
ศาสตร์โดยได้จัดต้ังชมรมศิลปะการแสดงขึ้นมาคือเอานักศึกษาที่มี
ความสนในเร่ืองของการแสดงซึ่ง ศิลปะการแสดง ไม่ใช่แค่การฟ้อนรํา
เพียงอย่างเด่ียวอาจจะเป็นการละคร การเขียนบท การทําฉากหรือ
นาฎศิลป์ทางตะวันตกหลายๆอย่างมาร่วมกันโครงการแรกที่ทําได้
สําเร็จก็คือเป็นโครงการของ ส.ส.ส.การพัฒนาสุขภาวะสําหรับเยาวชน 
ช่ือว่าโครงการละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเช่ือว่ากระบวนการ
ละครมันสามารถมาพัฒนามนุษย์ได้จึงได้เอานักศึกษาที่เป็นเยาวชนมา
เข้าค่ายแล้วก็มาทําละครร่วมกันโดยที่ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีประเด็น
ที่จะสื่อสารกับสังคมว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคนแล้วก็เอาสิ่งที่เขา
อยากจะบอกนั้นมาถ่ายทอดผ่านละครทั้งหมดมี ๔๐ ทีมที่เข้ารอบ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเราก็เข้ารอบ ๑ ใน ๔๐ ทีมน้ันด้วยแต่เราก็ไปได้
ถึงแค่รอบ ๔๐ ทีมสุดท้ายก็คัดให้เหลือ ๑๐ ทีมจากทั่วประเทศเราแต่
คิดว่าปีหน้าเราก็จะไปอีก 

อีกโครงการหน่ึงก็คือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเทศกาลนาฎศิลป์
พ้ืนบ้านนานาชาติที่ประเทศตุรกี เป็นโครงการที่ทางตุรกีเจ้าภาพเชิญ
มาให้เราไปร่วมแสดงจึงนํานักศึกษาของคณะไปร่วมแสดง จะมีคณะ
ศิลปศาสตร์  และคณะบริหาร ธุรกิ จ ด้วยนักศึกษา ก็ ไ ด้ เรี ยนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปในโครงการน้ีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕. การจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษา
สนใจจะได้รับการตอบรับ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
นักศึกษาเป็นอย่างดี 
๑๖. การให้นักศึกษา
ต่างประเทศที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมด้วยจะทํา
ให้ได้ผลดีในเรือ่งของการ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม
ไทยในระดับนานาชาติ 
 
๑๗. การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศิ ลป วัฒนธรรม กับ
หน่วยงานภายนอกเป็นการ
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง
ศิลปวัฒนธรรมและเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ เกิด
ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น 
 
๑๘. การเข้าร่วมเผยแพร่
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ
หน่วยงานภายนอกระดับ
นานาชาติจะทําให้จะทําให้
มหา วิทยาลัย ไ ด้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ    
 
๑๙ .  มหาวิทยาลัยได้รับ
ก า ร ย อ ม รั บ แ ล ะ ไ ด้ ไ ป
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ แ ต่
มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการจัด
กิจกรรมด้วย 
 



อาจารย์เกียรติพงษ์ 
ศรีจันทึก 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตัวช้ีวัดที่คณะไม่
สามารถดําเนินการได้ ในระดับนานาชาติเพราะยังรู้ว่าเป็นคณะเล็ก แต่
ก็พยายาม ระดับนานาชาติจะดําเนินการอย่างแน่นอนในอนาคตสิ่งที่
คณะได้ดําเนินการไปแล้ว เช่นโครงการศิลปวัฒนธรรมคณะมีนโยบายมี
ผลงานปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งแผนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะผู้จัด
โครงการ ไม่ได้คิดโครงการขึ้นมาแต่ตัวอาจารย์คนเด่ียวซึ่งจะมีการ
ปรึกษากันหลายฝ่าย ตลอดจนนักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนว่าโครงการที่
คณะจะจัดให้นักศึกษาต้องการอะไรบ้างตัวอาจารย์มีมุมมองอะไรบ้างที่
อยากให้นักศึกษาได้ประโยชน์ในโครงการน้ันๆพอประชุมกันแล้วสิ่งที่
ได้มาจะเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตัวอาจารย์และทั้งนักศึกษา
ต้องการตรงกันแล้วทุกโครงการที่ผ่านมาทางคณะจะได้รับการการตอบ
รับจากนักศึกษาเรื่องของนโยบายและแผนของการปฏิบัติงานที่คณะได้
ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมที่สามารถสอดคล้องได้กับ
การเรียนของคณะคณะก็มีการปฏิบัติงานเหมือนเดิม อย่างเช่น
โครงการไหว้ครูและครอบครูช่างเดิมที่คณะมีแค่กิจกรรมไหว้ครูยังมี
กิจกรรมครอบครูช่าง ซึ่งตรงน้ีตัวนักศึกษาเขาอยากให้มีเพราะเขารู้ว่า
เขาเรียนทางด้านช่างเขาอยากมีความภาคภูมิใจในการที่ในชีวิตหน่ึงใน
การเรียนของเขาอยากครอบครูช่าง ซึ่งที่ผ่านมาก็อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ตามที่เคยทํามาก็คือว่า ไหว้ครู แต่พอนักศึกษาเสนอมาเรา ก็เลยมี
กิจกรรมให้เขา อย่างเช่นไหว้ครูหรือครอบครูช่าง ส่วนเรื่องของการ
บูรณการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสถาปัตยกรรมถือว่ามีความ
โชคดีอยู่บ้างที่ว่าศิลปวัฒนธรรมกับคณะไปด้วยกันได้ในบ้างส่วนเช่น
เรื่องของศิลปวัฒนธรรม เรื่องของการด้านสถาปัตยกรรม ในเรื่องของ
การสร้าง เช่นการสร้างวัด ชุมชน หรือว่าอาคาร ความเป็นอยู่ทาง
สถาปัตยกรรมค่อนข้างจะเก่ียวข้องโดยตรงทางคณะก็เลยมีกิจกรรม 
นักศึกษาก็เสนอว่าอยากไปที่จังหวัดโน้นอยากทํากิจกรรมที่จังหวัดน้ี
เพ่ือที่จะไปวาดรูปเพ่ือที่จะไปออกแบบ ทางคณะก็ดําเนินการตามท่ี
นักศึกษาได้เสนอและก็ในขอบเขตที่อาจารย์ได้ต้ังเอาไว้คือสิ่งที่คณะได้
ดําเนินการ คือจะเห็นว่ามันเป็นโครงการที่มีกิจกรรมในส่วนที่คณะทํา
ได้แต่ ยังไม่ไปถึงระดับนานาชาติ แต่เช่ือว่าในอนาคตคณะฯสามารถทํา
ได้ 
 

๒๐. การให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการกําหนดการจัด
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ศิลปวัฒนธรรมด้วยจะทํา
ให้ได้รับความสนใจและ
ไ ด้รั บความ ร่วมมือจาก
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม 
เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่
นักศึกษาต้องการทํา แต่
อาจารย์ควร ควบคุม ดูแล
ใ ห้ อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่
สอดคล้ อ ง กับ ตั ว ช้ี วั ดที่
ตรวจประเมินคณะด้วย 
 

 ประธานในที่ประชุมคือท่านรองอธิการบดีด้านวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ได้เสนอความรู้ที่ได้เพ่ิมเติม 

๒๑ . ทุกคณะสามารถนํา
ผ ล ง า น ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
เป็นผลงานการวิจัยที่จะลง
ไปสู่ ชุมชนได้น่าจะส่งมา
อ อก ร า ย ก า ร วิ ท ยุ ข อ ง
มหาวิทยาลัย เพราะเป็น
อี ก ช่ อ ง ท า ง ห น่ึ ง ที่ จ ะ



เผยแพร่ได้ เพราะเรามีการ
มอบหมายให้คณะได้จัด
รายการวิทยุอยู่แล้วก็น่าจะ
สอดแทรกเข้าไปด้วย 
๒๒ .  ในการจั ดประ ชุม
วิชาการนานาชาติ เ ดือน
เมษายน ก็ได้เชิญ ๒ คณะ
เข้าร่วม อันน้ีก็ถือว่าจะได้
ผลงานศิ ลป วัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ เพราะว่า
จะมี ๔๘ ประเทศที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
๒๓ . โครงการ เพชรราช
มงคล เวลาที่นักศึกษาของ
เราไปต่างประเทศ และ
นักศึกษาเราไปทุกปีแล้วก็มี
นั ก ศึ ก ษ าทุ ก คณะ ด้ ว ย 
เพราะฉะน้ันฝากนักศึกษา
ทุกคณะและอาจารย์ให้
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในการประชุมวิชาการนานาชาติ

การนํา นศ. ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
ในโครงการเพชรราชมงคลในต่างประเทศ

การเข้าร่วมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกในระดับนานาชาติ  
จะทําให้มทรพ.ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

มทรพ.ต้องสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมให้นศ.ต่างประเทศที่ศึกษาในมทรพ.  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะทําให้ได้ในส่วนเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

การผลักดันให้นักศึกษาได้ร่วมประกวดผล   
งานทางศิลปวัฒนธรรมและได้รับรางวัลเท่ากับ  
เป็นการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีผู้ทรงคุณวุฒิรับรอง

การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนจะทําให้เกิด  
การบูรณาการงานวัฒนธรรมเข้ากับการบริการสังคม

มทรพ. มียุทธศาสตร์กลวิธี  
และมาตรการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ชัดเจนการจัดทํารูปเล่มรายงานที่สมบูรณ์  
จะทําให้ใช้เป็นหลักฐานการตรวจประเมินที่ครบถ้วน

การกําหนดกิจกรรมที่ไม่ซ้ํากันให้หลากหลายจะทําให้เกิด  
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ครอบคลุม

การรายงานผลการดําเนินงาน อพ.สธ. ให้รวบรวมในส่วนที่  
มทรพ. เกี่ยวข้องทุกกรอบ และส่งรายงานให้ อพ.สธ.  
เพื่อให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทราบ

การทําให้งานศิลปวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรม  
ขององค์กรและวิถีชีวิตในการดําเนินการเรียน   
การสอนประจําวันจะทําให้ไม่เป็นการเพิ่ม  
ภาระงาน

การทํางานศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ให้เข้ากับการเฎรียนการสอบโดยลงในวิชาแผนงานพิเศษ  

ที่ผลักดันให้นักศึกษาได้ศึกษา วิจัย ในภารกิจด้านนี้    
จะช่วยให้เกิดผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน

การให้ นศ.มีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรม  
โดยกํากับให้อยู่ในประเด็นที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษาสนใจ  
จะได้รับการตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมจากนักศึกษา

การเชื่อมโยงงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
กับงานสโมสรนักศึกษาจะทําให้มีนักศึกษา   

เข้าร่วม กิจกรรมและเป็นการบูรณาการ    
งานศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมนักศึกษา

การกํากับดูแลของอาจารย์ในการทํากิจกรรม  
ของนักศึกษามีส่วนสําคัญในการผลักดัน  

ให้เกิดผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
แม้บางคณะจะไม่ใช่สายตรงทางวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่นอกเหนือจากกเวลาเรียนจะทําให้ไม่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา

การเลือกจัดกิจกรรมที่ไม่ซ้ํากันจะทําให้  
นศ.ได้ทํากิจกรรมที่หลากหลาย

การผลักดันให้นศ.ได้ร่วมประกวดผลงานทางศิลปวัฒนธรรม  
กับหน่วยงานภายนอกจะทําให้ผลงานเป็นที่ยอมรับ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก   
เท่ากับว่ามทรพ.เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

การเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมผ่านรายการวิทยุของมทรพ.

Main Topic
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ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังจากการทํา After Action Review (AAR) 

ของกิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะท่ีมีการปฏิบัติท่ีดีจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ๙ องคประกอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๒ ตามเกณฑ สกอ.  

องคประกอบท่ี ๖ : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

๑. พ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมชมรม/กิจกรรมนักศึกษายังไมเพียงพอใหนักศึกษาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ปญหาไมสามารถมีชมรมในสวนกลางเพ่ือจัดกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีทุกคณะมีการ

ดําเนินการรวมกันได เนื่องจากมีระเบียบชมรมใหตั้งในคณะเทานั้น ทําใหการมีสวนรวมในชมรมท่ีมี นศ. ตางคณะไม

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. การทํารายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรมยังไมสมบูรณ มีปญหาในการใชเปนหลักฐานประกอบในการ

ตรวจประเมิน 

๔.  มีสิ่งดี ๆ อีกมากมายซ่ึงไมไดนําออกเผยแพร โดยใชทางสื่อ เชน การประชุมนานาชาติของ มทร.พระนคร  

การเขารวมกิจกรรมของรัฐบาลในเวทีระดับชาติในวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โครงการ 

ส.ส.ส. ในการถายทอดผานบทละคร  วารสารศิลปวัฒนธรรมและเว็บไซตภาคภาษาอังกฤษ  การเขาไปมีสวนรวมใน

โครงการตามพระราชดําริท้ังภายในประเทศและในประเทศกลุมอาเซียน 

๕. ควรดูแลรักษาวัฒนธรรมองคกรภายใน มทร.พระนคร เชน การแตงกายท่ีเปนระเบียบเรียบรอยของ

นักศึกษาไมใหสลายหายไป เพราะมีสวนเผยแพรออกสูสาธารณชนภายนอก เปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

 

 




